
บทที ่4 

 

ผลการวิจยั และการอภิปรายผล 

 

 จากการดําเนินการวิจัย โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) กบักลุม

ตัวอยาง อันไดแก ผูบริหารดานนโยบายและการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม หนวยงาน

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กทช) จํานวน 2 ทาน ผูบริหารดานกฎหมาย และการ

กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม หนวยงานคณะกรรมการกิจการโครคมนาคมแหงชาติ จํานวน 2 

ทาน และผูบริหารการใหบริการอินเตอรเน็ตบรอดแบนดภาคเอกชน ซึ่งเปนผูนําอันดับตนๆใน

ตลาด จํานวน 2 ทาน ประกอบกับการคนควาขอมูลทุติยภูมิ เพื่อคนหาประเด็นปญหา ผลกระทบ

และมุมมองตางๆ 

 ในการวิเคราะหขอมูล เพื่อคนหาผลกระทบอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจากการ

ใหบริการ WiMAX นี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะห โดยแบงการนําเสนอผลการวิจัยและการอภิปราย

ผล ออกเปน 4 สวนหลักๆ ดังนี้ 

 

 สวนที่ 1 ดานกฏหมายโทรคมนาคมที่เกี่ยวของ 

- ความคิดเห็นตออํานาจตามกฎหมายของกทช.ในการพิจารณาอนุมัติใหมีการใช

คลื่นความถี่ WiMAX ในขณะที่ยังไมมีคณะกรรมการรวม (กสช)  

- ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาดานโครคมนาคม 

 

 สวนที่ 2 ดานนโยบาย และการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม 

  - นโยบาย และการกํากับดูแลของกทช.มีสวนสงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอธุรกิจ

อินเตอรเน็ตบรอดแบนดในปจจุบัน และอนาคต หรือไม อยางไร  

  - ความคิดเห็นตอสภาวะการแขงขันในธุรกิจโทรคมนาคมโดยภาพรวม และใน

ธุรกิจอินเตอรเน็ตบรอดแบนดในอดีต เปรียบเทียบกับเมื่อมีการควบคุมโดยองคกรอิสระ (กทช.) 

 

สวนที่ 3 ดานการแขงขันในตลาดการใหบริการอินเตอรเน็ตบรอดแบนด 

  - ความคิดเห็นตอเทคโนโลยี WiMAX เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต 

บรอดแบนดทางเลือกอื่นๆ  
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  - ผลกระทบตอการแขงขันของธุรกิจอินเตอรเน็ตบรอดแบนดรายเดิมในปจจุบัน 

หากมีการเปดใหบริการอินเตอรเน็ตบรอดแบนดผานระบบ WiMAX ในอนาคต  

 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ และแนวทางหรือรูปแบบที่เหมาะสมในการใหบริการ

อินเตอรเน็ตบรอดแบนดผานระบบ WiMAX ในประเทศไทย 

 

 หลังจากวิเคราะหขอมูลจากผลการสัมภาษณเชิงลึก ดวยประเด็นตางๆขางตน

เรียบรอยแลว ผูวิจัยจึงจะทําการสรุปวิเคราะหผลกระทบอุตสาหกรรมโทรคมนาคมจากการ

ใหบริการ WiMAX  

 

4.1 ดานกฏหมายโทรคมนาคมที่เกีย่วของ 

 

4.1.1 ความคดิเห็นตออํานาจตามกฎหมายของกทช.ในการพิจารณาอนุมัติ 

ใหมีการใชคลื่นความถี่ WiMAX ในขณะทีย่ังไมมีคณะกรรมการรวม (กสช) 
 

จากผลการสัมภาษณ เกี่ยวกับความคิดเห็นตออํานาจตามกฎหมายของกทช.ในการ

พิจารณาอนุมัติใหมีการใชคลื่นความถี่ WiMAX ในขณะที่ยังไมมีคณะกรรมการรวม (กสช.) พบ

แนวความคิดเห็นที่นาสนใจ ดังนี้ 

ประเด็นแรก อํานาจของ กทช. ในการจัดสรรคลื่นความถี่ WiMAX ซึ่งกระบวนการ

พิจารณาการจัดสรรคลื่นความถี่นั้นไมไดข้ึนอยูกับเพียงวา หากมีผูตองการขอแลวตองให แต

หนวยงานกํากับดูแลตองคํานึงถึงผลกระทบในทุกดานอยางละเอียด อาทิเชน ผลกระทบตอ

เศรษฐกิจของชาติ คาตอบแทนการใชคลื่นความถี่ที่เหมาะสมทางเศรษฐศาสตรที่สะทอนใหเห็น

ตนทุนของชาติจากการนําทรัพยากรมาใช ผลกระทบทางสังคม เปนตน สวนผลกระทบตอ

ภาคอุตสาหกรรมนั้น หากมีจัดสรรความถี่ WiMAX ในปจจุบันจะเปนการ Push Technology เขา

ไปในสังคม โดยมิไดเปนความตองการแทจริงของประชาชนในชาติ แตการจัดสรรในชวงเวลานี้จะ

ทําใหเรามีหลักเกณฑการใช WiMAX ไมเชนนั้นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะทําใหการกํากับ

ดูแลกิจการโทรคมนาคมของประเทศเกิดชงักลาชาไปอีกไมนอยกวาสี่ป 

โดยตาม พรบ. องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 มาตราที่ 51(1) “ให กทช. มีอํานาจในการประ
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กําหนดนโยบายจัดทําแผนแมบทโทรคมนาคม  และแผนความถี่วิทยุใหสอดคลองกับบท

รัฐธรรมนูญ แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่ และตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ” ดังนั้น

ประเด็นสําคัญคือตองมีแผนแมบทความถี่แหงชาติกอน ดังนั้นถึงแมจะมี กสช. แตตราบใดที่ไมมี

ตารางคลื่นความถี่ ก็ไมสามารถจัดสรรคลื่นความถี่ได  

แตทั้งนี้จากการตีความของกฏษฎีกาตาม พรบ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ป พ.ศ.

2543 ใหความเห็นวา ใหนําตารางคลื่นความถี่โทรคมนาคมตามแนวทางของ ITU มาใชเปน

แนวทางไปพรางกอน ดังนั้นความถี่อะไรก็ตามที่เขียนระบุไวชัดเจนวา ความถี่นั้นใชในกิจการอะไร 

เชน ใชสําหรับใหบริการประจําที่ (Fixed) หรือ ใชสําหรับใหบริการแบบเคลื่อนที่ (Mobile) หรือใช

สําหรับใหบริการผานดาวเทียม (Satellite) เปนตน สามารถนํามาใชได แตไมใชสําหรับการ

ใหบริการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน (Broadcast) ดังนั้นยานความถี่ใดที่เกี่ยวของกับการ

ใหบริการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน ก็จะเปนอํานาจของ กสช. ซึ่งตองรอกอน กทช.จึงไมมี

อํานาจตรงสวนนั้น 

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

อํานาจหนาที่ของกทช.ในการจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับการใหบริการ WiMAX 

พบวา มี 2 แนวทางที่ขัดแยงกัน คือ  

แนวทางแรก กทช.ไมมีอํานาจในการจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับใหบริการ WiMAX ซึง่

สอดคลองกับ พรบ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน 

และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 หมวด 2 มาตรา 51 ทวิ (3) และ (4) ไดใหอํานาจกทช.ในการ

พิจารณาอนุญาตและกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ทั้งในสวนของการใชคลื่นความถี่และการ

ประกอบกิจการ แตเนื่องจากการประกอบกิจการโทรคมนาคมผานระบบ WiMAX ในกรณีศึกษานี้

จําเปนตองมีสวนของคลื่นความถี่เขามาเกี่ยวของดวย ซึ่งตามพรบ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ

กํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2543 หมวด 3 มาตรา 

63 ทวิ (1) (2) และ (3) ไดระบุไวชัดเจนใหอํานาจในการจัดทําตารางกําหนดคลื่นความถี่ ตลอดจน

การจัดสรรคลื่นความถี่เปนอํานาจโดยตรงของคณะกรรมการรวม ที่ประกอบดวย คณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศนแหงชาติ (กสช.) และกรรมการกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติ (กทช.) ซึ่ง ณ ปจจุบันยังไมมีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน

แหงชาติ (กสช.) สงผลใหไมสามารถตั้งคณะกรรมการรวมเพื่อทําหนาที่ได ดังนั้นการออก

ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่มีสวนเกี่ยวของกับคลื่นความถี่ยอมไมสามารถทําไดตาม

ขอกําหนดทางกฎหมาย  
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แนวทางที่สอง คือ กทช.มีอํานาจในการจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับใหบริการ WiMAX 

ซึ่งสอดคลองกับการตีความของกฤษฎีกา โดยกฤษฎีกาใหความเห็นวา ในขณะที่ยังไมมีการจัดทํา

แผนแมบทการบริหารคลื่นความถี่แหงชาติ ตารางกําหนดคลื่นความถี่แหงชาติ และยังไมได

กําหนดการจัดสรรคลื่นความถี่ระหวาง คลื่นความถี่ที่ใชในกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เพราะยังไมมีคณะกรรมการรวม หากกทช.มีความจําเปนตอง

จัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุโทรคมนาคมก็สามารถทําไดตามพระราชบัญญัติองคกรจัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม คําวา 

“จัดสรรคลื่นความถี่” มีความหมายเปน 2 นัย โดยนัยหนึ่ง ไดแก การจัดสรรคลื่นความถี่ที่ใชใน

กิจการวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน และกิจการวิทยุโทรคมนาคม ซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการรวมตามมาตรา 63 (3) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม สวนอีกนัยหนึ่ง ไดแก การอนุญาต

ใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการที่ กทช.หรือ กสช.รับผิดชอบในการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ตาม

พระราชบัญญัตินี้ตอไป ดังนั้น กทช.สามารถอนุญาตใหใชคลื่นความถี่เพื่อกิจการโทรคมนาคม

ตามมาตรา 51 (3) แหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการ

วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม  

อยางไรก็ตามการที่ กทช.จะอนุญาตหรือจัดสรรคลื่นความถี่ในกิจการโทรคมนาคม

ดังกลาวได กทช.จะตองจัดทําแผนแมบทกิจการโทรคมนาคมและแผนความถี่วิทยุเพื่อใชเปนหลัก

ในการพิจารณาอนุญาต โดยแผนความถี่วิทยุดังกลาว กทช.สามารถนําแนวทางของ ITU มา

อางอิงไปพลางกอนได 

จากผลการวิจัยแมวาจะมีความคิดเห็นออกเปนสองแนวทางที่ขัดแยงกัน คือแนวทาง

หนึ่ง กทช. มีอํานาจ อีกแนวทางหนึ่ง กทช. ไมมีอํานาจในการจัดสรรคลื่นความถี่ WiMAX  

แตเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของทั้งสองแนวทางแลว ผูวิจัยมีความเห็นวามีเพียง

อํานาจตามบทบัญญัติ แตในทางปฏิบัติ กทช.ไมสามารถจัดสรรคลื่นความถี่ WiMAX ไดในขณะนี้ 

แมวาจากการตีความของกฏษฎีกาตาม พรบ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ป พ.ศ.2543  จะให

ความเห็นวา กทช. สามารถจัดสรรคลื่นความถี่ไดในขณะที่ยังไมมี กสช. ก็ตาม โดยชีว้าสามารถนาํ

แผนความถี่วิทยุตามแนวทางของสหภาพโทรคมนาคมระหวางประเทศ(International Telecom 

Union : ITU) มาอางอิงไปพลางกอนได แตในทางปฏิบัติกทช. ยังคงไมสามารถจัดสรรคลื่นความถี่ 

WiMAX  ได เนื่องจากมาตรฐาน WiMAX ไมไดถูกกําหนดโดย ITU แต WiMAX ถูกกําหนดโดย 

สถาบันวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็คทรอนิกส (Institute of Electrical and Electronics Engineer : 
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IEEE)  ซึ่งยานความถี่ที่ใชงานอาจไมสอดคลองกับ ITU ดังนั้น จึงกลาวไดวากทช. ยังมีอํานาจใน

การจัดสรรที่ไมสมบูรณ นอกจากนี้แลวยังไมมีการกําหนดยานความถี่ของ WiMAX สําหรับใน

ประเทศไทยวาอยูในยานความถี่ใด จะเปนยานความถี่สําหรับกิจการโทรคมนาคม หรือยาน

ความถี่สําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน ซึ่งหากเปนยานความถี่สําหรับกิจการ

โทรคมนาคม กทช.ก็มีอํานาจ แตหากเปนยานความถี่สําหรับกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทศัน 

กทช. ก็ไมมีอํานาจตองรอ กสช. กอน  

อยางไรก็ตาม ณ ปจจุบันไดมีการลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2550 ไป

แลว ซึ่งตามมาตรา 47 ของรางรัฐธรรมนูญ ป พ.ศ. 2550 ระบุไววา “ คลื่นความถี่ที่ใชในการสง

กระจายเสียงวิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม” เปนหนาที่ขององคกรหนึ่งซึ่งคําวาองคกรหนึง่

เมื่อเทียบกับรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2540 ก็คือรวมสององคกรอันไดแก กทช.และ กสช.เปนองคกร

เดียวและทําหนาที่จัดสรรคลื่นความถี่ ตลอดจนกํากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงโทรทัศนและ

กิจการโทรคมนาคม โดยในสวนของกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศนเปนอํานาจหนาที่เดิม

ของ กสช.และกิจการโทรคมนาคมเปนอํานาจหนาที่เดิมของ กทช.  

ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติตองมีพรบ.ออกมาสนับสนุน โดยหากไปดูมาตรา 305 อัน

เปนบทเฉพาะกาล ซึ่งกลาววาหามนํามาตรา 47 วรรค 2 มาใช จนกวาจะมีการออก พรบ.จัดสรร

คลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม โดยพรบ.

ดังกลาวตองจัดทําขึ้นภายใน 180 วันหลังแถลงตอรัฐสภา ซึ่งก็คือตองรอหลังเลือกตั้ง ดังนั้นใน

ภาวะเริ่มแรกจึงยังคงบังคับใชไมได โดยสาระสําคัญของพรบ.นี้คือ ใหมีคณะกรรมการเฉพาะดาน 

เปนหนวยงานยอยภายในองคกรนั้นแยกตางหากจากกัน ซึ่งก็คือมีหนวยงานยอย 2 หนวยงาน 

โดยหนวยงานที่ 1 ทําหนาที่กํากับดูแลทางดานวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน (ซึ่งก็คือกสช.เดิม) 

หนวยงานที่ 2 ทําหนาที่กํากับดูแลดานโทรคมนาคม (ซึ่งก็คือกทช.เดิม) แตทั้งสองหนวยงานยอยนี้

มีหนาที่เฉพาะในการกํากับดูแลเทานั้น สําหรับหนาที่ในการจัดสรรความถี่ยังคงเปนขององคกร

ใหญ ดังนั้นหากพิจารณาวาขณะนี้ กทช.มีอํานาจในการจัดสรรความถี่หรือไม ก็ตองยึดตาม

รัฐธรรมนูญเกาเพราะรัฐธรรมนูญใหมยังไมมีผลบังคับใช ดังนั้นกทช.ก็ยังมีสิทธิแตกทช.คงยังไม

ออกใบอนุญาต ณ ตอนนี้ เพราะเหมือนอยูในฐานะรักษาการจนกวารัฐธรรมนูญใหมจะมีผลบังคับ

ใช รวมถึงรอ พรบ.จัดสรรคลื่นความถี่และกํากับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมตามรัฐธรรมนูญดังกลาวดวย 
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ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นตออุตสาหกรรมโทรคมนาคม อันเนื่องจากการที่ กทช.ไม

สามารถจัดสรรคลื่นความถี่ WiMAX ได ทําใหเกิดการลาชาในการนําระบบ WiMAX มาใชงาน เปน

ผลใหการขยายตัวของบริการอินเตอรเน็ตบรอดแบนดตองตองชะงักลาชา และทําใหการพัฒนา

โครงขายโทรคมนาคมของประเทศโดยรวมไมเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพใหสูงขึ้น อันจะสงผลให

อุตสาหกรรมทุกดานเติบโตไปอยางชักชา สงผลใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตชากวาที่ควร 

แตอยางไรก็ตามหากพิจารณาจากทฤษฎีชวงชีวิตของเทคโนโลยี (Technology Life 

Cycle) อันมีชวงชีวิตของเทคโนโลยีต้ังแตการเกิดขึ้น การเจริญเติบโต และการอิ่มตัวของ

เทคโนโลยี ซึ่ง ณ ปจจุบัน ชวงชีวิตของเทคโนโลยี WiMAX อยูในชวงเริ่มตนและขยับไปยังชวง

เจริญเติบโต ดังนั้นการนําเทคโนโลยี WiMAX มาใชจึงยังคงมีความเสี่ยงสูงอยู ดังนัน้ความลาชาใน

การจัดสรรคลื่นความถี่ดังกลาว ก็อาจเปนการลดความเสี่ยงจากความไมแนนอนของเทคโนโลยี 

เปนผลใหการนําเทคโนโลยี WiMAX เขามาใหบริการในประเทศไทยไมตองแบกภาระความเสี่ยงสูง 

อันอาจจะเปนผลดีกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมก็ได 

 

4.1.2 ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาดานโทรคมนาคม 

 

จากผลการสัมภาษณ    เกี่ยวกับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคาดาน

โทรคมนาคม พบแนวความคิดเห็นที่นาสนใจดังนี้ 

ประเด็นแรก ผลกระทบตออุตสาหกรรมโดยรวม แนวความคิดเห็นที่นาสนใจคือ 

การเปดเสรีทางการคาดานโทรคมนาคมเปนการยกเลิกการผูกขาดโดยภาครัฐ เปนการเพิ่มจํานวน

ผูประกอบการ กําหนดหลักเกณฑใหเกิดการแขงขันเสรี ทุกฝายจะเรงพัฒนาคุณภาพและบริการ

ของตนใหสูงที่สุด ตลอดจนมีราคาถูกที่สุด สงผลใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพและ

คาบริการที่เปนธรรม และการที่ประเทศมีโครงขายโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพสูง ก็จะสงผลให

เกิดความเจริญในทุกดานของประเทศตามมา 

ประเด็นที่สอง  ผลกระทบตอผูประกอบการอินเตอร เน็ตบรอดแบนดรายเดิม 

(Landline และ Cellular Broadband) แนวความคิดเห็นที่นาสนใจมี 2 แนวทาง คือ  

- มองวา จากแตเดิมมีผูใหบริการอินเทอรเน็ตไมกี่ราย หลังจากกทช.เปดเสรี 

ผูประกอบการรายเล็กมีสิทธิเขาแขงขัน หามกีดกันทางการคา และผลักดันใหมีผูประกอบการ

แขงขันจํานวนมากตามกลไกตลาดแขงขันสมบูรณในอุดมคติเชิงเศรษฐศาสตร ปจจุบันมีผู

ใหบริการอินเทอรเน็ต หกสิบกวาราย ทุกฝายพัฒนาคุณภาพและบริการของตนใหสูงที่สุด 
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ตลอดจนมีราคาถูกที่สุด เพื่อเปนทางเลือกสําหรับผูบริโภค นอกจากนี้ กทช. เปดเสรี อินเทอรเน็ต

เวยอีกดวย ทําให ISP ก็มีตนทุนต่ําลง 

- มองวา ยังไมมีอะไรกระทบมากนัก อาจตองรอดูอีกครั้งหลังป 2008 เนื่องจากตองรอ

พิจารณามาตรฐานของ WiMAX อีกครั้งวาจะเปนไปในทิศทางใด 

ประเด็นที่สาม ผลกระทบตอผูประกอบการอินเตอรเน็ตบรอดแบนดรายใหม 

(WiMAX) แนวความคิดเห็นที่นาสนใจ คือ จากการเปดเสรีทางดานโทรคมนาคมสงผลใหนักลงทุน

วงการธุรกิจโทรคมนาคมทั้งหลายจดจองกันอยูเพื่อจะเปน WISP หรือ Wireless Internet Service 

Provider เพื่อชิงความไดเปรียบในการครองรากฐานอันแข็งแกรงของเครือขายโทรคมนาคม (Back 

bone) เพราะสามารถวางโครงขายทั่วประเทศไดรวดเร็ว และไดเปรียบเมื่อยุคตอไปมุงสู 

Broadband ใน IMS Platform แหงโลกอนาคต ในแงธุรกิจก็นับวามีความเสี่ยงเปนธรรมดา ซึ่ง

ข้ึนอยูกับแผนการตลาดเปนสําคัญ 

ประเด็นที่ส่ี ผลกระทบตอผูบริโภค แนวความคิดเห็นที่นาสนใจคือ จากการเปดเสรี

ทางดานโทรคมนาคมสงผลใหประชาชนไดรับบริการที่มีคุณภาพสูง คาบริการที่เปนธรรม 

ประชาชนในพื้นที่หางไกลจะไดรับโอกาสที่ดีในชีวิต 

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

ผลจากการเปดเสรีทางการคาดานโทรคมนาคม อันเนื่องมาจากขอผูกพันที่ประเทศ

ไทยไดทํารวมกับองคการคาโลก (WTO) วาดวยการเปดเสรีสาขาโทรคมนาคมนั้น สงผลใหยกเลิก

การผูกขาดของภาครัฐ มีจํานวนผูประกอบการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผูประกอบการชาวตางชาติ 

มุงใหความสนใจในธุรกิจอินเตอรเน็ตบรอดแบนดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใหบริการผาน

เทคโนโลยี WiMAX และเทคโนโลยีบรอดแบนดทางเลือกอื่นๆ เปนผลใหการแขงขันในตลาดธุรกิจ

อินเตอรเน็ตบรอดแบนดและอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภาพรวมคึกคักมากยิ่งขึ้น แมวาจะยังคง

มีประเด็นปญหาในการจัดสรรคลื่นความถี่ยังคงคางคาอยู แตก็เปนสัญญาณอันดีในธุรกิจ

โทรคมนาคม ซึ่งสอดคลองกับหลักการกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคม ในหัวขอเปดการแขงขันเสรี

อยางเปนธรรม และการใหบริการโทรคมนาคมอยางทั่วถึง ที่พยายามสงเสริมการเขาสูธุรกิจ

โทรคมนาคมของผูประกอบการโทรคมนาคมรายใหม และปองกันการผูกขาด 

อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการโทรคมนาคมไทยใหสามารถแขงขันในระดับ

ระหวางประเทศได ซึ่งเมื่อเปนเชนนี้ทุกฝายก็จะเรงพัฒนาคุณภาพและบริการของตนเองใหดีที่สุด 

ตลอดจนมีราคาถูกที่สุด ซึ่งจะเปนการสรางใหประเทศมีโครงขายโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพสูง 

และจะสงผลใหเกิดความเจริญในทุกดานของประเทศตามมา  
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อยางไรก็ตาม ผลจากการเปดเสรีดานโทรคมนาคมดังกลาว ไมสามารถรับประกันได

วาจะสามารถนํา WiMAX มาเปนตัวรุก และผลักดันใหเกิดการใหบริการอินเตอรเน็ตบรอดแบนด

ไดมากขึ้นแคไหน เนื่องจากยังมีปจจัยอีกหลายอยางที่ WiMAX ยังไมพรอม ทั้งในสวนของความถีก่็

ยังไมเปนมาตรฐานเดียวทั่วโลก ผูประกอบการที่คิดจะลงทุน WiMAX จึงตองยอมแบกรับความ

เสี่ยงสูง อีกทั้ง ณ ปจจุบัน ไดมีการลงประชามติรับรางรัฐธรรมนูญป พ.ศ.2550 ไปแลว ดังนั้นการ

พิจารณาทั้งในเรื่องของอํานาจหนาที่หนวยงานกํากับดูแลในการจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับการ

ใหบริการ WiMAX  หรือผลจากการเปดเสรีทางการคาดานโทรคมนาคมก็ตาม ก็ตองรอศึกษา

กฎเกณฑที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงรวมดวย 

 

4.2 ดานนโยบาย และการกาํกับดูแลกิจการโทรคมนาคม 

 

4.2.1 นโยบายและการกาํกบัดูแลของกทช.มีสวนสงเสริมหรือเปนอุปสรรคตอธุรกิจอินเตอรเน็ต 

           บรอดแบนดในปจจบัุน และอนาคต 

 

จากผลการสัมภาษณ   เกี่ยวกับนโยบายและการกํากับดูแลของกทช.มีสวนสงเสริม

หรือเปนอุปสรรคตอธุรกิจอินเตอรเน็ตบรอดแบนดในปจจุบันและอนาคต พบแนวความคิดเห็นที่

นาสนใจดังนี้ 

ประเด็นแรก ดานการแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมนั้น พบแนวความคิดเห็นที่

นาสนใจมี 2 แนวทาง คือ  

- มองวา จากนโยบายการแขงขันโดยเสรี ผลักดันใหมีผูประกอบการแขงขันจํานวน

มากตามกลไกตลาดแขงขันสมบูรณในอุดมคติเชิงเศรษฐศาสตร และรายเล็กมีสิทธิเขาแขงขัน ไมมี

การกีดกันทางการคา หามอุดหนุนบริการ ยกเลิกความไดเปรียบของผูใหบริการภาครัฐ เปนตน แต

อยางไรก็ตามแมจะเห็นไดวาดานนโยบายดี แตยังไมมีการทําอะไรเปนรูปธรรม โดยหากดูจาก

แนวนโยบายดูเหมือนจะสงเสริม แตนโยบายยังไมไดลงรายละเอียดลึกวาตองทําอยางไร เชน 

กทช.บอกวา สงเสริมใหสามารถใชเคลื่อนความถี่ 2.5 GHz ไปใหบริการ 3G หรือ WiMAX ก็ได แต

ก็เปนแคการพูดกลาวอาง เพราะยังไมมีการปฏิบัติหรือมีการประกาศออกมาอยางเปนทางการ 

สรุปคือ ยังไมเห็นวานโยบายของกทช.สามารถทําไดตามที่วาตองการหรือไม 
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-  มองวา จากนโยบายของ กทช. ไมไดสงเสริมใหเกิดการแขงโดยเสรีอยางเปนธรรม 

เพราะวาไมมีการแยกบทบาท ของสวนที่จะเปนผูใหบริการโครงขาย (Network Provider)   และผู

ใหบริการ (Service Provider) อยางชัดเจน  

ทั้งนี้เนื่องจากในโลกของการสื่อสารไรสาย (Wireless) ไมวาระบบ WiMAX หรือระบบ 

3G ก็ตามหวงโซทางธุรกิจ (Value Chain) ในการดําเนินธุรกิจมีการเปลี่ยนไป จากเดิมหวงโซ

ดังกลาวประกอบดวย ผูใชบริการ และผูใหบริการไรสายซึ่งเปนเจาของโครงขายและเปนผู

ใหบริการดวย นอกจากนี้ยังมีผูผลิตอุปกรณ แตวันนี้หวงโซดังกลาวเปลี่ยนไป โดยผูใหบริการ 

(Service Provider) ไมจําเปนตองมีโครงขายของตนเอง ในขณะที่ผูใหบริการโครงขาย (Network 

Operator) ก็ไมไดเปนผูใหบริการ (Service Provider) ฉะนั้นจึงเปนการแยกบทบาทกันอยาง

ชัดเจน  

โดยการแยกบทบาทระหวางผูใหบริการโครงขาย (Network Operator) และผู

ใหบริการ (Service Provider) นั้น ผูใหบริการโครงขายอาจจะมีรายหรือสองราย โดยไมตองลงทุน

ซ้ําซอน จากนั้นผูใหบริการ (Service Provider) จะมีกี่รายก็ได ผูใหบริการโครงขายตองไมแสดง

บทบาทเปนผูใหบริการในเวลาเดียวกัน  เพราะฉะนั้นก็จะมีผูใหบริการโครงขาย (Network 

Provider) ไมกี่ราย ในขณะที่ผูใหบริการ (Service Provider) มีไดเปนสิบเปนรอยราย ดังนั้นยอม

ทําใหเกิดการแขงขัน กลาวคือจํานวนผูใหบริการสามารถมีไดโดยไมถูกจํากัดดวยความถี่ซึ่งเปน

ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เพียงแตในสวนของผูใหบริการโครงขาย (Network Operator) ยังคง

ตองยอมใหผูกขาด สวนจะถูกผูกขาดโดยรัฐบาลหรือเอกชนตองอยูบนพื้นฐานผลประโยชนสูงสุด

ของประชาชนเปนหลัก 

เมื่อเกิดการแขงขันเสรีไมมีกําแพง (Barrier) ของผูเขามาใหม (New Entry)  เพราะผู

ใหบริการรายใหมไมจําเปนตองมีเงินทุนในการสรางโครงขายขนาดใหญ ดังนั้นวิธีการเชนนี้จึง

นาจะเปนการเปดการแขงขันเสรีมากกวาจะมองวาเปนการผูกขาด เปนไปตามเจตนารมณของ

นโยบายที่ตองการการแขงขันเสรีทางดานการใหบริการโทรคมนาคม (Liberalization Telecom 

Service) ไมใชการเปดเสรีทางดานโครงขายโทรคมนาคม (Liberalization Telecom Network)  

ประเด็นที่สอง ดานการบริหารทรัพยากรโทรคมนาคมนั้น พบแนวความคิดเห็นที่

นาสนใจคือ โดยในการกําหนดนโยบายเพื่อใหนําไปสูการปฏิบัติในดานการบริหารทรัพยากร

โทรคมนาคม โดยเฉพาะการใหบริการเทคโนโลยี WiMAX กอนอื่นตองกําหนดใหไดวา Bandwidth 

ในการใหบริการ WiMAX ควรจะมีคาเทาใด เนื่องจากทรัพยากรหรือความถี่มีอยูอยางจํากัด แลว

ควรจะใหแตละรายเปนเทาไหร และควรจะมีกี่รายเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด นอกจากนี้ในสวน
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ของนโยบายดังกลาวที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี WiMAX ก็ไมไดมีการกําหนดขึ้นอยางชัดเจน เชน 

คนที่ไดรับใบอนุญาตจะตองทํา Coverage Area Population ที่กี่เปอรเซ็นต ภายในกี่ป ตางกับ

การใหใบอนุญาตของ 3G ที่มีการกําหนดเปนขอจํากัดเชิงนโยบายอยางชัดเจนวาตองครอบคลุม

พื้นที่เทาไหร ภายในกี่ป กลาวโดยสรุป คือตองคํานึงถึงแนวทางการนําทรัพยากรโทรคมนาคมมา

ทําใหเกิดประโยชนสูงสุดเปนที่ต้ัง 

ประเด็นที่สาม ดานการสงเสริมบริการโทรคมนาคมอยางทั่วถึงนั้น พบแนวความคิด

เห็นที่นาสนใจคือ กทช. ไดบัญญัติไวในกฎหมายใหเปนหนาที่ของผูประกอบการทุกราย ในการ

ใหบริการโทรคมนาคมอยางทั่วถึง ไดยมีการจัดดตั้งกองทุนเพื่อสงเสริมใหมีการใหบริการ

โทรคมนาคมยางทั่งถึง แตอยางไรก็ตามไมมีการกําหนดกฏระเบียบอยางชัดเจน เปนรูปธรรมวา

ตองทําอยางไรบาง ทางภาคเอกชนจึงมุงลงทุนในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแนนสูง ใหผลตอบแทนสูง

คืนทุนไดรวดเร็วกวา ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่เขตเมือง ทําใหประชากรในพื้นที่ชนบทขาดโอกาสใน

การเขาถึงเทคโนโลยีดังกลาว   

จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 นโยบายดานการแขงขันเสรีอยางเปนธรรมและการบริหารทรัพยากรโทรคมนาคม 

พบวาแมวากทช.จะกําหนดนโยบายดานการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม โดยสงเสริมการเขาสู

ธุรกิจของผูประกอบการรายใหม ปองกันการผูกขาด และกีดกันทางการคา แตในทางปฏิบัติแลว 

กทช.ไมสามารถกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมใหเกิดการแขงขันไดอยางเสรี ดังที่นโยบายได

กําหนดไว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมแบบไรสาย (Wireless) ซึ่ง WiMAX ก็เปนหนึ่ง

ในนั้น เปนผลใหไดรับผลกระทบจากการกํากับดูแลดังกลาวสูงกวาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมแบบ

ใชสาย (Wire line) ทั้งนี้เนื่องจากการที่จะสามารถใหบริการตางๆผานเทคโนโลยีแบบไรสายไดนั้น 

จําเปนตองอาศัยคลื่นความถี่วิทยุเปนตัวพาหะ เพื่อนําสงมอบบริการตางๆไปยังผูบริโภค ตางกับ

การใหบริการแบบใชสายที่สามารถสงขอมูลผานสายสัญญาณไปยังผูบริโภคไดโดยตรง ซึ่งตาม

รัฐธรรมนูญปพ.ศ.2540 มาตรา 40 กําหนดวา ความถี่วิทยุดังกลาวถือเปนสมบัติของชาติอันเปน

ทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด  

 และจากทฤษฎีการแขงขันตลาดเสรี การจะเกิดการแขงขันเสรีไดนั้นจําเปนตองมี

ผูประกอบการมากราย แตในทางปฏิบัติ กทช.กลับจัดสรรคลื่นความถี่ดังกลาวที่มีอยูอยางจํากัด 

โดยวิธีการประมูลใหผูประกอบการเพียงไมกี่ราย ซึ่งขัดแยงกับหลักการแขงขันตลาดเสรีโดยสิ้นเชิง 

ทั้งนี้เนื่องจากกทช.ยังคงยึดติดกับหวงโซคุณคา (Value Chain) ในธุรกิจโทรคมนาคมแบบเดิม ที่

ตองประกอบดวยผูผลิต ผูใชบริการ และผูใหบริการ ที่เปนเจาของโครงขายโทรคมนาคมดวย 
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(ใหบริการ+เจาของความถี่) จากขอจํากัดของความถี่วิทยุอันเปนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดนั้น

เปนผลใหการจัดสรรคลื่นความถี่ดวยวิธีการประมูล ทําใหเกิดการผูกขาดในการใหบริการ

โทรคมนาคมดวย เปนผลใหผูประกอบการรายใหมไมสามารถเขาสูตลาดได เนื่องจากไมมีความถี่

ใหใชงาน ซึ่งขัดกับนโยบายการแขงขันอยางเสรีดังที่ไดกลาวไปแลว และขัดกับหลัการบริหาร

ความถี่อยางมีประสิทธิภาพ ในขณะที่ปจจุบันแนวโนมของการใหบริการสื่อสารไรสายทั่วโลกไดมี

การแยกบทบาทระหวางผูใหบริการโครงขาย (Network Provider) ซึ่งจําเปนตองไดรับการจัดสรร

ความถี่ และผูใหบริการ(Service Provider) ออกจากกันอยางชัดเจน โดยที่ผูใหบริการไม

จําเปนตองไดรับการจัดสรรความถี่ เปนผลใหสามารถลดการผูกขาดจากการใหบริการได สําหรับ

ประเด็นการใหบริการโทรคมนาคมอยางทั่วถึง แมวากทช. บัญญัติไวในกฎหมายใหเปนหนาที่ของ

ผูประกอบการทุกราย แตในทางปฏิบัติกทช.ไมสามารถกํากับไดอยางเต็มที่ เพราะผูประกอบการ

สวนใหญตางมุงลงทุนในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแนน ยิ่งไมมีการกําหนด Coverage Area ในการ

ใหบริการลงในขอกําหนดหรือนโยบายอยางชัดเจน การสงเสริมการใหคมนาคมอยางทั่วถึงยอม

เปนไปไดยาก เชน ทุกคนมุงจะลงทุนในพื้นที่กรุงเทพ และชานเมืองที่มีพื้นที่เพียง 3% ของพื้นที่

ทั้งหมด โดยพื้นที่ดังกลาวมีขนาดเพียงสองพันตารางกิโลเมตร สวนพื้นที่ที่เหลืออันเปนพื้นที่สวน

ใหญของประเทศกลับไมมีผูประกอบการรายใดเขาไปลงทุน เปรียบไดวาทุกคนตางตองการสราง

ถนนในสวนที่มีรถวิ่ง มากกวาจะไปสรางในพื้นที่หางไกลที่ไมใครจะมีรถใช 

 ดังนั้นหากจะใหการปฏิบัติตามนโยบายการแขงขันอยางเสรี และการบริหาร

ทรัพยากรณของกทช.เกิดประสิทธิผลไดจริงแลว ลําดับแรก กทช.ตองเพิ่มกฎเกณฑในการแยก

บทบาทระหวางผูใหบริการโครงขาย(Network Provider) และผูใหบริการ (Service Provider) 

ออกจากกันใหชัดเจน โดยอาจตองยอมใหมีการผูกขาดในสวนของผูใหบริการโครงขายเนื่องจาก

ขอจํากัดของความถี่ที่มีอยูอยางจํากัด แตในขณะเดียวกันก็จะสามารถทําใหเกิดการแขงขันอยาง

เสรีในสวนของผูใหบริการไดอยางแทจริง เนื่องจากไมติดอยูกับขอจํากัดของความถี่ที่มีอยูอยาง

จํากัดอีกตอไป 

 

4.2.2 ความคดิเห็นตอสภาวะการแขงขันในธุรกิจโทรคมนาคมโดยภาพรวม และใน 

ธุรกิจอินเตอรเน็ตบรอดแบนดในอดีต เปรียบเทียบกับเมือ่มีการควบคมุโดยองคกรอสิระ  
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จากผลการสัมภาษณ    เกี่ยวกับความคิดเห็นตอสภาวะการแขงขันในธุรกิจ

โทรคมนาคมโดยภาพรวม และในธุรกิจอินเตอรเน็ตบรอดแบนดในอดีต เปรียบเทียบกับเมื่อมีการ

ควบคุมโดยองคกรอิสระ พบแนวความคิด และสามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้  

- มองวา การแขงขันของเทคโนโลยีและคุณภาพการใหบริการนั้น จะเห็นชัดเจนวา 

ปจจุบันมีผูใหบริการ อินเทอรเน็ต หกสิบกวาราย ทุกฝายพัฒนาคุณภาพและบริการของตนใหสูง

ที่สุด ตลอดจนมีราคาถูกที่สุด เพื่อเปนทางเลือกของประชาชน และ กทช. เปดเสรี อินเทอรเน็ตเวย

อีกดวย ทําให ISP ก็มีตนทุนต่ําลง  

- มองวา หากจะพิจารณาในดานของเทคโนโลยีไมวาจะมีหรือไมมีกทช.ก็อาจยังไมมี

อะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก ดวยที่ ADSL เปนเทคโนโลยีที่มากอนจะมีกทช. และหลงัจากมกีทช.แลว 

กทช.ก็ยังไมได Push เทคโนโลยีอะไรในการใหบริการอินเตอรเน็ตบรอดแบรนดเพิ่มเติม เนื่องจาก

กทช.ตองทําใหเกิดความเปนกลางในทุกๆเทคโนโลยี  

- มองวา การเปดเสรีเทคโนโลยีในมาตรา 40 วรรคที่ 2 มิไดทําใหเกิดประโยชนสูงสุด

กับประชาชนอยางแทจริง เนื่องจากประชาชนตองการการบริการมากกวาเทคโนโลยี จึงไมมีความ

จําเปนตองแขงขันดานเทคโนโลยี เพียงแตวากทช.ตองกําหนดใหมันถูก และทําใหเกิด Cost of 

Ownership สามารถใหบริการไดและมีราคาต่ําที่สุด ดังนั้นจึงอาจไมมีความจําเปนตองเปดเสรี

เร่ืองเทคโนโลยี หากเปดเสรีแลวนั้นจะกลายเปนวาใชความถี่ไมคุมคา เนื่องจากมีเทคโนโลยีหลาย

หลายมากเกินไป 

 จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

 เมื่อพิจารณาผลกอนจะมีการจัดตั้งองคกรอิสระซึ่งมีหนาที่ในการกํากับดูแลกิจการ

โทรคมนาคม มีผูใหบริการอินเตอรเน็ตหลักๆ แค 2 ราย แตปจจุบันมีผูใหบริการอินเตอรเน็ต กวา

หกสิบราย แตอยางไรก็ตามก็ยังคงมีรายใหญหลักๆ แค 3 ราย ซึ่งยังคงมีการผูกขาด หากพิจารณา

ในสวนของเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตบรอดแบนดในอดีตกอนที่จะมี กทช. และในปจจุบันก็แทบจะไม

มีการเปลียนแปลงไมมีการสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอยางเปนรูปธรรม ซึ่งไม

สอดคลองตามประกาศของ กทช. เกี่ยวกับนโยบายและเปาหมายในการพัฒนากิจการ

โทรคมนาคมของประเทศไทย ในระยะ 3 ป (พ.ศ.2548-2550) ที่ตองกํากับดูแลกิจการ

โทรคมนาคม ใหมีการแขงขันอยางเสรีปนธรรม มีการบริหารทรัพยากรโทรคมนาคมยางมี

ประสิทธิภาพ และทั่วถึง และสงเสริมใหมีการสงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 
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4.3 ดานการแขงขันในตลาดการใหบริการอินเตอรเน็ตบรอดแบนด 

 

4.3.1 ความคดิเห็นตอเทคโนโลย ีWiMAX เปรียบเทียบกับเทคโนโลยอิีนเตอรเน็ตบรอดแบนด                

ทางเลือกอืน่ๆ 

 

จากผลการสัมภาษณ  เกี่ยวกับความคิดเห็นตอเทคโนโลยี WiMAX เปรียบเทียบกับ

เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตบรอดแบนดทางเลือกอื่นๆ พบแนวความคิดเห็นที่นาสนใจดังนี้ 

ประเด็นแรก ความสามารถทางดานเทคนิค สรุปการเปรียบเทียบความสามารถทาง

เทคนิคของเทคโนโลยีบรอดแบนดตางๆ ไดดังตารางที่ 4.1 
 

ตารางที4่.1  

การเปรียบเทยีบความสามารถทางเทคนคิของเทคโนโลยีบรอดแบนดตางๆ 
เปรียบเทียบเทคโนโลยีไรสายในแบบตางๆ 

เทคโนโลยี มาตรฐาน เครือขาย อัตราความเร็ว ระยะทาง ความถี่ 

WiMAX IEEE 802.16a WMAN 
สูงสุด 75Mbps  

(20MHz BW) 
ปกติ 30 - 50 กิโลเมตร Sub 11GHz 

WiMAX IEEE 802.16e 
Mobile 

WMAN 

สูงสุด 30Mbps  

(10MHz BW) 
ปกติ 30 - 50 กิโลเมตร 2 - 6 GHz 

Wi-Fi IEEE 802.11a WLAN สูงสุด 54Mbps 100 เมตร 5GHz 

Wi-Fi IEEE 802.11b WLAN สูงสุด 11Mbps 100 เมตร 2.4GHz 

Wi-Fi IEEE 802.11g WLAN สูงสุด 54Mbps 100 เมตร 2.4GHz 

HSDPA 3G WWAN สูงสุด 2 - 10 Mbps ปกติ 1.6 - 8 กิโลเมตร 
1800, 1900, 

2100MHz 

CDMA2000 1x EV-DO 3G WWAN สูงสุด 2.4Mbps ปกติ 1.6 - 8 กิโลเมตร 

400, 800, 900, 1700, 

1800, 1900, 

2100MHz 

EDGE 2.5G WWAN สูงสุด 348Kbps ปกติ 1.6 - 8 กิโลเมตร 900, 1800MHz 

 

ประเด็นที่สอง ชวงอายุของเทคโนโลยี (Technology Life Cycle) พบแนวความคิด

เห็นที่นาสนใจ 2 แนวทางคือ  
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- มองวา หากพิจารณาชวงอายุของเทคโนโลยี ADSL แลวคอนขางจะถึงจุดอิ่มตัว 

(Mature) คือ ADSL 2+ ในขณะที่ WiMAX เพิ่งจะเริ่มเขาสูชวงแรกของชวงอายุของเทคโนโลยี 

(Technology Life Cycle) หากเปรียบเทียบกับชวงอายุของเทคโนโลยี 3G ก็ถือวา 3G ใกลถึงจุด

อ่ิมตัวมากกวา ดังเห็นไดจากที่ 3G ไดมีการกําหนดมาตรฐานไปเปนที่เรียบรอยแลว และมีการใช

งานแลวบางในบางพื้นที่ ในขณะที่มาตรฐานของ WiMAX เพิ่งกําหนดแลวเสร็จ แตยังไมไดออกใบ

ประกาศอยางเปนทางการ (Certificate) 

- มองวา ในโลกของอนาคตนั้นจะไมเปนการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน (Revolution) 

แตจะเปนไปในลักษณะของการพัฒนาตอยอดแบบคอยเปนคอยไป (Evolution)  เชน ระบบ 3G ก็

พัฒนาไปเปน 3G Plus และไปสู LTE (Long Term Evolution) ในที่สุด อันเปนการเปลี่ยนทีละ

สวน ๆ ทั้งนี้ผูใหบริการโครงขายจึงไมเสียเงินมากนักในการเปลี่ยน เพราะฉะนั้นในอนาคตชวงอายุ

ของเทคโนโลยีจะเปนระยะยาว  

ประเด็นที่สาม ดานความพรอมของอุปกรณ พบแนวความคิดเห็นที่นาสนใจคือ 

ในมุมมองของผูใชบริการ เมืองไทยเปนตลาดที่เหมาะกับการใชงานเทคโนโลยี 

WiMAX เปนอยางมาก เพราะหลายพื้นที่ในตางจังหวัดเปนพื้นที่หางไกลและเปนทองถิ่นทุรกันดาร 

ยังไมมีโครงสรางพื้นฐานอยางโทรศัพท หากเดินสายปกเสาคงเขาถึงลําบาก รัฐบาลกอนอาจได

เล็งเห็นความสําคัญของการเรียนรูผานระบบอินเทอรเน็ต โดยมีโครงการใหทุกโรงเรียนมี

คอมพิวเตอร ที่สามารถใชงานอินเทอรเน็ตได เพียงแตเรายังไมมี บรอดแบนด ที่เขาถึงและไมมี 

Content ดีๆ จึงเปนชองทางหนึ่งที่เราตองการ WiMAX มาตอสูกับปญหาเหลานี้    

สวนในมุมมองของผูผลิตอุปกรณ ในขณะนี้ Vendor หลายๆรายเริ่มหยุดผลิต 

802.16d แลว เพียงยังคงใหการสนับสนุนกับ Operator ที่เปนลูกคาเกาเทานั้น โดย Vendor สวน

ใหญมุงใหความสนใจกับ Mobile WiMAX แทน อยางไรก็ตามแมวาทาง WiMAX Forum ไดออก

ประกาศวาจะมีการทดสอบ Mobile WiMAX ต้ังแตไตรมาศแรกของป 2007 แตปจจุบันนี้ก็ยังไมมี

การทดสอบและยังไมมีการออก Certificate  ทําใหอุปกรณตางๆของ WiMAX  ยังคงลาชา ในขณะ

ที่ความพรอมหรือความหลากหลายของอุปกรณของเทคโนโลยีอ่ืนๆ ไมวาจะเปน 3G หรือ ADSL มี

มากกวา WiMAX อยูมากพอสมควร อีกทั้งความสามารถในการใชงานรวมกันของอุปกรณก็ยังไมมี

การยืนยันอยางเปนทางการวาสามารถใชงานรวมกันได ในขณะที่ ADSL มีอุปกรณรองรับ

มากมาย และราคาก็ตํ่ากวา WiMAX มาก โดยคิดวาอุปกรณ WiMAX จะพรอมจริงๆประมาณป 

2009 
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ประเด็นที่ส่ี ดานตนทุนในการลงทุน (CAPEX) และตนทุนปฏิบัติการ (OPEX) พบ

ความคิดเห็นที่นาสนใจคือ บริษัทเอกชนแหงหนึ่งไดทดลองระบบที่หมูบานๆหนึ่ง โดยการนํา

โครงสรางพื้นฐานบางสวนที่มีอยูเดิมกลับมาใชใหม เชน Tower, Base station, Transmit ion 

เพื่อใหตนทุนต่ําที่สุด โดย มุงเนนไปที่พื้นที่ปริมณฑล คือหมูบานที่เกิดใหมๆ โดยผลที่ไดตนทุนใน

การลงทุนตอผูใชบริการ 1 ราย (CAPEX/Sub) ของ WiMAX อยูที่ประมาณ 500$/Sub โดยตนทุน

สวนใหญอยูในสวนของอุปกรณ CPE เกินกวาครึ่งหนึ่ง  ในขณะที่ ADSL ตนทุนในการลงทุนตอ

ผูใชบริการ 1 ราย (CAPEX/Sub) อยูที่ 160$/Sub ซึ่งจะเห็นวา CAPEX ของ ADSL ตํ่ากวาเกือบ 3 

เทา แตทั้งนี้ก็ข้ึนอยูกับ Throughput ที่ตองการดวย แตอยางไรก็ตามหากกําหนดให Throughput 

ของ ADSL เทากับ WiMAX ตนทุนในการลงทุนตอผูใชบริการ 1 ราย (CAPEX/Sub) ของ WiMAX 

จะอยูที่ประมาณ 280$/Sub ซึ่งก็ยังสูงกวา ADSL อยู 120$ แตตนทุนในการปฏิบัติการในระยะ

ยาว (OPEX) WiMAX อยูที่ประมาณ 1$/Sub/Month ในขณะที่ ADSL อยูที่ประมาณ 

3$/Sub/Month 

นอกจากนี้หากพิจารณาถึงคาใบอนุญาต (License) ของ WiMAX ซึ่งหากพิจารณา

จากประเทศที่เปดใหบริการ WiMAX ในเชิงพาณิชย เชน ประเทศเกาหลี จะมีตนทุนในการขอ

ใบอนุญาตสูงมาก ในทางกลับกันคาลิขสิทธิ์ (Patent) ของ WiMAX เมื่อเทียบกันเทคโนโลยอ่ืีน เชน 

3G แลวนั้น พบวา WiMAX จะถูกกวามาก 

 ปจจัยสําคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ตองพิจารณา คือ ยานความถี่ในการใหบริการ WiMAX 

เนื่องจากหลักการของ Wireless ความถี่ยิ่งต่ํา ความสามารถในการครอบคลุมพื้นที่กย็ิง่มาก สงผล

ใหสถานีฐาน (Base Station) นอยลง ทําใหสามารถขยายโครงขายไดอยางรวดเร็ว ตนทุนต่ํา 

ดังนั้นตนทุนในการบํารุงรักษา (Operation Expense) ก็จะต่ําดวยเชนกัน 

  แตอยางไรก็ตองพิจารณาดวยวา ความถี่ที่ใชอยูนั้นมีการใชงานทั่วโลกในลักษณะ 

World Wide Frequency หรือไม หากอยูในลักษณะ World Wide Frequency แลวนั้น ยอมสงผล

ใหเกิดการประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) ซึ่งจะทําใหอุปกรณตางๆของ WiMAX มีราคา

ถูกลง  

 ประเด็นที่หา ปจจัยสําคัญในการกําหนดอนาคตของ WiMAX พบแนวความคิดเห็นที่

นาสนใจ 2 แนวทาง คือ  

 - ความนิ่งของเทคโนโลยี WiMAX (Mature) สวนขอจํากัดสําคัญ ไดแก ระบบนิเวศน

ของระบบ WiMAX เอง (Ecosystem) คือ การที่มาตรฐานยังไมพรอม การขาดความหลากหลาย

ของอุปกรณ การตอบรับของผูใหบริการโครงขาย การตอบรับของผูใชบริการ และการแขงขัน
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ระหวางเทคโนโลยี โดยจากการที่ WiMAX ใชสําหรับการใหบริการ Broadband จึงมีการแขงขัน 2 

ดาน คือ ดานหนึ่งแขงกับ ADSL อีกดานหนึ่งแขงกับ 3G และอีกปจจัยหนึ่งที่สําคัญตอความสําเร็จ

ของ WiMAX ในประเทศไทยคือ ชวงเวลาในการออกใบอนุญาต (License) ซึ่งหากมีการออก

ใบอนุญาต (License) ของ WiMAX กอน 3G ก็เชื่อวาผูใหบริการสวนใหญจะขอใบอนุญาตของ 

WiMAX กอน แตในทางกลับกัน หากออกใบอนุญาต (License) 3G กอน ผูใหบริการสวนใหญก็คง

เลือกขอใบอนุญาตของ  3G กอนเชนกัน แตถาหากทั้ง WiMAX และ 3G ออกใบอนุญาตมาพรอม

กัน ผูใหบริการก็ตองเลือก แมจะเปนการยากที่จะเลือกเนื่องจากตองพิจารณาหลายๆดานทั้งใน

สวนของประสิทธิภาพและรูปแบบการใหบริการ 

 - ปจจัยสําคัญอยูที่ความถี่และเทคโนโลยีที่ใชงานอยางเปนสากลทั่วโลก (Global 

Frequency & World Wide Technology) เนื่องจากจะทําใหเกิดการประหยัดจากขนาด 

(Economy of Scale) ของอุปกรณตางๆ รวมทั้งความสามารถในการใชงานรวมกับเทคโนโลยีอ่ืนที่

มีอยูกอนหนาได (Backward Compatibility) นอกจากนี้แลวหากเปรียบเทียบระหวาง 3G กับ 

WiMAX  ปจจัยที่สําคัญ คือ 3G ไมจําเปนตองลงทุนใหม สามารถพัฒนามาจาก 2G ได ในขณะที่ 

WiMAX ตองลงทุนใหมทั้งหมด 

 จากผลการวิจยั สามารถอภปิรายผลไดดังนี ้

 การเปรียบเทียบเทคโนโลยี WiMAX กับเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต บรอดแบนด ทางเลือก

อ่ืน เชน ADSL และ 3G พบวา ความสามารถทางดานนี้ เทคโนโลยี WiMAX ในดานความเร็ว 

อัตราการรับสงขอมูล และพื้นที่ในการครอบคลุมการใหบริการ มีประสิทธิภาพสูงกวาเทคโนโลยีบ

รอดแบนดอ่ืน เชน ADSL และ 3G ในขณะที่หากพิจารณาชวงชีวิตของเทคโนโลยี (Technology 

Life Cycle) พบวา WiMAX อยูในชวงเริ่มตนและเพิ่งขยับไปสูชวงการเจริญเติบโตของวงจรชีวิต

เทคโนโลยี WiMAX ในขณะที่เทคโนโลยี ADSL อยูในขั้นอิ่มตัว และ 3G อยูในชวงของการ

เจริญเติบโตเกือบเต็มที่แลว หากพิจารณาดานความพรอมของอุปกรณ พบวา WiMAX ยังไมมี

ความพรอมของอุปกรณในการใชงาน เชน Terminal หรือ CPE เปนตน ในขณะที่เทคโนโลยี 3G 

และ ADSL มีความพรอมของอุปกรณมารองรับจํานวนมาก นอกจากนี้แลวตนทุนในการลงทุน

เร่ิมตนของ WiMAX ยังสูงเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีอ่ืน  

 ซึ่งจากผลการวิจัยดังกลาวสามารถนําเทคโนโลยี WiMAX มาวิเคราะหผลกระทบ

อุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยอางอิงแนวคิด SWOT ไดดังตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2 

การวิเคราะห SWOT ของเทคโนโลย ีWiMAX และผลกระทบตางๆ 

SWOT ผลกระทบ 

Strengths 

- ความเร็วในการรับสงขอมลู 

- ความสามารถในการคลอบคลุมพื้นที่

ใหบริการกวางกวา 

จากความสามารถดานเทคนิคในดานความเร็วในการ

รับสงขอมูลและพื้นที่คลอบคลุมการใหบริการของ

เทคโนโลยี WiMAX ที่เหนือกวาเทคโนโลยีอ่ืน เปนผลให

ผูประกอบการมีทางเลือกในการใหบริการอินเตอรเน็ต 

บรอดแบนดไดมากขึ้น ทั้งในสวนของคุณภาพในการ

ใหบริการ และคลอบคลุมพื้นที่การใหบริการมากขึ้น ซึ่ง

สอดคล อ งกั บ เป าหมายของการพัฒนากิ จกา ร

โทรคมนาคมไทยป พ.ศ.2548-2550 ตามประกาศ กทช. 

Weakness 

- ชวงอายุของเทคโนโลยี (Life Cycle) 

- ความถี ่

- ตนทนุในการลงทุน 

จากการที่ชวงอายุของเทคโนโลยี WiMAX อยูในชวง

เร่ิมตน ทําใหอาจยังไมมีความแนนอนของเทคโนโลยี อีก

ทั้งในเรื่องความถี่ในการใหบริการก็ยังไมมีความชัดเจน

วาจะใชยานความถี่อะไร นอกจากนี้แลวตนทุนในการ

ลงทุน WiMAX เมื่อเทียบกับเทคโนโลยี 3G และ ADSL 

พบวา WiMAX ยังสูงอยูมาก จึงทําใหผูประกอบการตอง

แบกรับความเสี่ยงในการใหบริการ WiMAX สูง อาจจะ

ไมสรางแรงดึงดูดใหกับผูประกอบการ 

Opportunity 

การขยายตวัของตลาดอินเตอรเน็ต 

บรอดแบนด 

จากการวิจัย พบวา การขยายตัวของการใชบริการ

อินเตอรเน็ตบรอดแบนดมีการขยายตัวเพิม่ข้ึนอยาง

ตอเนื่อง โดยสอดคลองกับงานวิจัยเรื่องการบริการ

อินเตอรเน็ตในประเทศไทย:แนวโนมป 2550-2551 ของ

ศูนยวิจยักสิกรไทย ซึง่จากการขยายตัวดงักลาวเปนการ

เปดโอกาสใหกับทัง้ผูใหบริการอินเตอรเนต็บรอดแบนด

รายเดิมและรายใหมเขาสูตลาดอินเตอรเน็ตบรอดแบนด

มากขึ้น ซึง่ WiMAX ก็เปนหนึ่งในเทคโนโลยีทางเลือกนัน้ 

อันจะสงผลใหเกิดการแขงขนัในตลาดมากยิ่งขึน้ ซึง่

สอดคลองกับนโยบายการแขงขันอยางเสรีของกทช. 
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การวิเคราะห SWOT ของเทคโนโลย ีWiMAX และผลกระทบตางๆ (ตอ) 

SWOT ผลกระทบ 

Threats 

การกํากับดูแลของหนวยงานกํากับ

ดูแล 

เนื่องจากเทคโนโลย ีWiMAX ยังมีประเด็นปญหาเรื่อง

การจัดสรรความถี ่ซึ่งยังไมสามารถจัดสรรความถี่

สําหรับเทคโนโลยี WiMAX ได ซึ่งกอใหเกิดอุปสรรคใน

การใหบริการบรอดแบนดอินเตอรเน็ตผานเทคโนโลยี 

WiMAX หรือเทคโนโลยีทางเลือกอื่น เชน 3G ซึ่งหาก

หนวยงานกํากับดูแล ยังไมสามารถจัดการกับปญหา

ดังกลาวได กจ็ะสงผลกระทบตออุตสาหกรรม

โทรคมนาคมโดยภาพรวมซึง่ก็ไมเปนไปตามเปาหมาย

โทรคมนาคม ป 2548-2550 ที่กทช.กําหนดไว 

 

4.3.2 ผลกระทบตอการแขงขันของธุรกิจอินเตอรเน็ตบรอดแบนดรายเดิมในปจจุบันหากมี

การเปดใหบริการอินเตอรเนต็บรอดแบนดผานระบบ WiMAX ในอนาคต 

 

จากผลการสัมภาษณ   เกี่ยวกับผลกระทบตอการแขงขันของธุรกิจอินเตอรเน็ตบรอด

แบนดรายเดิมในปจจุบัน หากมีการเปดใหบริการอินเตอรเน็ตบรอดแบนดผานระบบ WiMAX ใน

อนาคต พบแนวความคิดเห็นที่นาสนใจดังนี้ 

 ประเด็นแรก ดานความพรอม หรือการยอมรับของผูบริโภคที่มีตอการใหบริการดวย

เทคโนโลยีเดิม และเทคโนโลยีใหม (WiMAX) พบแนวความคิดเห็นที่นาสนใจคือ สําหรับพื้นที่ที่มี 

ADSL อยูแลวนั้น ผูบริโภคนาจะใชงานเทคโนโลยีดังกลาวดวยแลวเชนกัน ดังนั้นในสวน WiMAX  

จึงนาจะนําไปลงในพื้นที่ที่ยังไมมี ADSL ได โดยผูบริโภคสวนใหญจะพิจารณาในเรื่องของการ

บริการมากกวาจะคํานึงถึงตัวเทคโนโลยี  

ประเด็นที่สอง ดานการสนับสนุนอุปกรณตางๆจากผูผลิต พบแนวความคิดเห็นที่

นาสนใจคือ ผูผลิตมีความพรอมคอนขางมากอยูแลว สวนที่ยังไมพรอมนาจะเปนมาตรฐานของ 

WiMAX เอง  

ประเด็นที่สาม โอกาสเขาสูตลาดของผูใหบริการอินเตอรเน็ตบรอดแบนดรายใหมๆ 

พบแนวความคิดเห็นที่นาสนใจคือ หากมีการเปดใหบริการอินเตอรเน็ตบรอดแบนดผานระบบ 

WiMAX ในอนาคตนั้น จะชวยลด entry barrier ของบริการ Broadband เพราะ entry barrier 
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หลักๆที่ผูใหบริการใหมจะเขามาและตองเจอก็คือ เปนตนทุนในการลงโครงขายสายที่เปน 

infrastructure ซึ่งอาจจะลดตรงนี้ ในขณะที่ผูใหบริการรายเกาก็ยังไดเปรียบอยูในแงที่วาใหบริการ 

MVNO โดยผูใหบริการรายเกาซึ่งมีขายสายอยูแลว อาจลง WiMAX เพิ่มและใหผูบริการรายใหม

เชาใหบริการ คือจะทําหนาที่เปน Network Operator แยกออกมาจาก ISP 

ประเด็นที่ส่ี โอกาสสอดแทรกของเทคโนโลยีบรอดแบนดอ่ืนๆ พบแนวความคิดเห็นที่

นาสนใจคือ เทคโนโลยีบรอดแบนดที่เร่ิมจะมีการกลาวถึงบาง ณ ปจจุบันคือ เทคโนโลยี Femto 

Cell แตอยางไรก็ตามหากพิจารณาในบริบทของประเทศไทยเอง คงจะไมสามารถกําหนดทิศทาง

ของเทคโนโลยีที่จะเขามาสอดแทรกได เนื่องจากเราเปนผูซื้อเทคโนโลยี คงตองตามทิศทางของ

ประเทศผูผลิตเทคโนโลยี แตหากพิจารณาโอกาสที่จะมีเทคโนโลยีใดมาทดแทน มือถือ ณ ปจจุบัน

คงเปนไปไดยาก 

จากผลการวิจยัสามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

 ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอการแขงขันของธุรกิจอินเตอรเน็ตบรอดแบนด และอุตสาหกรรม

โทรคมนาคมโดยรวม สามารถวิเคราะหโดยอางอิงทฤษฎี Five Force Model ไดดังนี้ 

 - ผูบริโภค ในสวนของผูบริโภค จากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาความเปนไปไดถึง

แนวโนมการแพรกระจายเทคโนโลยี WiMAX ของ สาคร คําสวาง พบวา หลังจากเทคโนโลยี 

WiMAX เขาสูตลาดจะไดรับการยอมรับจากผูใชบริการอยางรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยใน

คร้ังนี้ ซึ่งพบวาผูใชบริการอินเตอรเน็ตบรอดแบนด จะพิจารณาถึงเรื่องของการบริการมากกวาจะ

คํานึงถึงเทคโนโลยี แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากเทคโนโลยี WiMAX มีความสามารถเชิงเทคนิคได

ดีกวาเทคโนโลยีอ่ืน จึงสรางความพึงพอใจใหกับผูบริโภคมากยิ่งขึ้น 

 - ผูผลิต ในสวนของผูผลิตอุปกรณสนับสนุนเทคโนโลยี WiMAX ยังไมมีความ

หลากหลาย ทําใหตนทุนของอุปกรณเทคโนโลยี WiMAX ราคาคอนขางสูง ในขณะที่เทคโนโลยี

อินเตอรเน็ตบรอดแบนดอ่ืน ซึ่งไดแก ADSL และ 3G มีความพรอมดานการสนับสนุนของอุปกรณ

จากผูผลิตมากกวา ทําใหตนทุนของอุปกรณตํ่า เนื่องจากไดประโยชนจากการประหยัดจากขนาด 

(Economy of Scale) เปนผลใหผูประกอบการรายเดิมมีความไดเปรียบกวาในเรื่องความพรอม

ของอุปกรณ 

 - ผูประกอบการรายใหม เนื่องจากความสามารถทางเทคนิคที่โดดเดนของเทคโนโลยี 

WiMAX ในการใหบริการอินเตอรเน็ตบรอดแบนด ประกอบกับผลการวิจัยเรื่อง การบริการ

อินเตอรเน็ตในประเทศไทย: แนวโนมในป 2550-2551 ของศูนยวิจัยกสิกรไทย พบวา แนวโนมการ

ใชอินเตอรเน็ตในประเทศไทยมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง และจากการเปดเสรีทางดาน
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โทรคมนาคม ที่ประเทศไทยไดลงนามไวกับองคการคาโลก (WTO) ซึ่งจะเปนสิ่งสรางแรงดึงดูดให

ผูประกอบการรายใหมเขาสูตลาดอินเตอรเน็ตบรอดแบนดเพิ่มมากขึ้น 

 - คูแขงที่มีอยูเดิม สําหรับสวนของผูประกอบการอินเตอรเน็ตบรอดแบนดรายเดิม ซึ่ง

ในที่นี้คือ ADSL จะไดรับผลกระทบโดยตรงจากากรใหบริการ WiMAX ในสวนของลูกคาที่ลดลง 

ผูประกอบการเดิมที่อยูในตลาดตองมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ โดยพัฒนาคุณภาพในการใหบริการ

ใหมากขึ้น ซึ่งจะสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนากิจการโทรคมนาคมป 2548-2550 ของกทช. 

 - โอกาสสอดแทรกของเทคโนโลยีบรอดแบนดอ่ืนๆ ณ ปจจุบัน ยังไมมีเทคโนโลยี

อินเตอรเน็ตบรอดแบนดใดที่มีความสามารถใกลเคียงกับเทคโนโลยี ADSL, 3G และ WiMAX  

 จากการวิเคราะหทั้งในสวนของการเปรียบเทียบเทคโนโลยี WiMAX กับเทคโนโลยีบ

รอดแบนดทางเลือกอื่น และภาวะการณแขงขันในตลาดอินเตอรเน็ตบรอดแบนด สรุปวา หากมี

การนําเทคโนโลยี WiMAX มาเปดใหบริการอินเตอรเน็ตบรอดแบนด จะสงผลใหเกิดการแขงขันใน

ธุรกิจอินเตอรเน็ตบรอดแบนดเพิ่มขึ้น ภาวะการแขงขันในตลาดอินเตอรเน็ตบรอดแบนดจะเขมขน

ข้ึน ผูใหบริการเดิมตองปรับตัว รวมทั้งสรางโอกาสใหกับผูบริการใหม และทําใหเกิดการแขงขันใน

ดานการพัฒนาคุณภาพบริการมากขึ้น อุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยรวมก็ดีข้ึน และนําไปสูการ

พัฒนาของประเทศชาติ 

โดยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอผูประกอบการอินเตอรเน็ตบรอดแบนดรายเดิม อาจ

เกิดขึ้นได 2 กรณี โดยกรณีแรก หากผูใหบริการ อินเตอรเน็ตบรอดแบนดไรสาย (Wireless 

ISP:WISP) เจาะตลาดตางจังหวัด ในพื้นที่หางไกลที่ไมมีโครงขายสายเขาถึง ซึ่งปจจุบันจะเห็นได

วาผูใหบริการอินเทอรเน็ตบรอดแบนดรายเดิมนั้นเปนแบบมีสาย ( Fixed line ) เกือบทั้งหมด ซึ่ง

หากมองในแงของรายไดคงไมกระทบเพราะในระยะแรกลูกคายังคงใชระบบเดิมที่ใชงานอยูตอไป 

(Fixed Line) เนื่องจากตนทุนในการเปลี่ยนระบบของลูกคายังสูงอยู แตยอดลูกคาใหมอาจจะ

ลดลง แตหากมองในระยะยาวก็อาจเกิดการเปลี่ยนเทคโนโลยี ( Switching Technology ) หาก

ระบบ WiMAX มีประสิทธิภาพดีกวาบรอดแบนดที่มีสายมาก แตทั้งนี้ ณ ปจจุบันมีผูใหบริการ 

บรอดแบนดไรสายที่ไดรับใบอนุญาตประเภทที่สามเพียงรายเดียว คือ วิน วิน เน็ต คอรป  ในการ

ใหบริการ WiFi ซึ่งอาจจะสงผลกระทบโดยตรงอยางแนนอน ยกเวนจะปรับตัวไปใชเทคโนโลยี 

WiMAX  ในกรณีที่ 2 หากผูใหบริการ WiMAX เจาะตลาดในเมืองใหญกอน ซึ่งผูบริโภคสวนใหญ 

รอยละ 95 ใชบริการอินเตอรเน็ตบรอดแบนดผานโครงขายสายเดิมที่มีอยู ดังนั้นโอกาสที่ระบบ 

WiMAX จะขยายตลาดในสวนนี้ทําไดยากมาก เนื่องจากผูบริโภคยังไมเห็นถึงประสิทธิภาพที่

เหนือกวาของเทคโนโลยี WiMAX เมื่อเทียบกับโครงขายสายที่ใชบริการอยู ตางกับการใหบริการใน
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พื้นที่หางไกลที่โครงขายสายยังไมครอบคลุม WiMAX จึงเปนทางเลือกหนึ่งของผูบริโภคในการรับ

บริการอินเตอรเน็ตบรอดแบนด ซึ่งในกรณีนี้ผูประกอบการรายเดิมไดรับผลกระทบนอยมาก แตใน

ระยะยาวหากระบบ WiMAX แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพและความคุมคากวาระบบโครงขายสาย 

ผูประกอบการรายเดิมก็จะไดรับผลกระทบทั้งในแงของรายได และยอดลูกคาใหมที่ลดลง และอาจ

เกิดการเปลี่ยนเทคโนโลยี (Switching Technology ) ไปใชระบบ WiMAX  

 

 

4.4 ขอเสนอแนะ และแนวทางหรือรูปแบบที่เหมาะสมในการใหบริการอินเตอรเน็ตบรอด

แบนดผานระบบ WiMAX ในประเทศไทย เพื่อลดผลกระทบตออุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

 

จากผลการสัมภาษณ  เกี่ยวกับขอเสนอแนะ และแนวทางหรือรูปแบบที่เหมาะสมใน

การใหบริการอินเตอรเน็ตบรอดแบนดผานระบบ WiMAX ในประเทศไทย พบแนวความคิดเหน็ที่

นาสนใจ และสามารถอภิปรายผลไดดังนี ้

ประเด็นผลกระทบจากกฎหมายโทรคมนาคม โดยจากการตีความของกฏษฎีกาตาม 

พรบ.องคกรจัดสรรคลื่นความถี่ป พ.ศ.2543 ใหความเห็นวา กทช. สามารถจัดสรรคลื่นความถี่ได

ในขณะที่ยังไมมี กสช. โดยชี้วาสามารถนําแผนความถี่วิทยุตามแนวทางของสหภาพโทรคมนาคม

ระหวางประเทศ(International Telecom Union: ITU) มาอางอิงไปพลางกอนได แตเมื่อพิจารณา

จากทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยี WiMAX ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่กําเนิดมาจากสถาบันวิศวกรรมไฟฟา

และอิเล็คทรอนิกส (Institute of Electrical and Electronics Engineer: IEEE) ซึ่งยานความถี่ที่ใช

งานอาจไมสอดคลองกับ ITU ดังนั้น กทช. จึงยังไมสามารถจัดสรรความถี่ WiMAX ได ดังนั้นเพื่อ

ลดผลกระทบดานกฎหมาย จากการที่กทช.ไมสามารถจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับใหบริการ 

WiMAX ไดจริงในทางปฏิบัตินั้น ผูวิจัยเห็นวารัฐตองเรงดําเนินการในกระบวนการทางกฎหมาย

เพื่อใหกทช.สามารถดําเนินการจัดสรรคลื่นความถี่สําหรับใหบริการ WiMAX และบริการ

โทรคมนาคมอื่นๆไดจริงในทางปฏิบัติอยางชัดเจน โดยกําหนดอํานาจหนาที่และขอบเขตใหชี้ชัด

ดวยเชนกัน 

ประเด็นผลกระทบจากนโยบายและการกาํกับดูแลของ กทช. โดยจากนโยบายและ

การกํากับดูแลของ กทช. ทีไ่มมีการแยกบทบาทระหวาง Network Provider และ Service 

Provider ออกมาอยางชัดเจน ซึง่ขัดแยงกบัทิศทางหวงโซคุณคาในธุรกิจโทรคมนาคมทั่วโลกที่

เปลี่ยนแปลงไป เปนผลใหจากนโยบายและการกาํกับดูแลกิจการโทรคมนาคมดงักลาว ยังคงไม
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สามารถสรางการแขงขันในธุรกิจอินเตอรเน็ตบรอดแบนด และอุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยรวม

ไดอยางเสรีเปนธรรม และการใชทรัพยากรโทรคมนาคมยังไมเกิดประโยชนสูงสุด 

ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบดังกลาว และใหเปนไปตามประกาศของ กทช.ในเรื่อง

เปาหมายการพัฒนากิจการโทรคมนาคมในป พ.ศ.2548-2550 กทช.ตองกําหนดกฎเกณฑในการ

ใหบริการโทรคมนาคมระหวาง Network Provider และ Service Provider ออกจากกันใหชัดเจน 

และมีผลบังคับใชจริง เพื่อใหเกิดการแขงขันไดอยางเสรีและเปนธรรมอยางแทจริง ตลอดจนการนํา

คลื่นความถี่มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและใชประโยชนไดอยางสูงสุด อันจะสงผลใหเกิดการ

พัฒนาในภาพรวมของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

   

สําหรับรูปแบบการใหบริการอินเตอรเน็ตบรอดแบนดผานระบบ WiMAX ที่เหมาะสม 

เพื่อสงเสริมใหเกิดการพฒันาในธุรกิจโทรคมนาคม และมีผลกระทบตอผูใหบริการอนิเตอรเน็ตบ

รอดแบนดรายเดิมนอยที่สุด สามารถนําเสนอเปนสองประเด็นคือ 

 

ประเด็นแรก กลุมตลาดเปาหมายและพื้นที่ใหบริการที่เหมาะสม พบแนวความคิดเห็น

ที่นาสนใจคือ พื้นที่เปาหมายในการใหบริการคือ ตองนํา WiMAX ในไปบริการในพื้นที่ที่ไมมี

โครงขายสายทองแดงอยู โดยแบงเปน 3 สวนหลักๆไดแก สวนแรกใหบริการในพื้นที่ชนบท สวนที่

สองใหบริการในพื้นที่ชุมชนเกิดใหม และสวนที่สามใหบริการในพื้นที่ชุมชนที่มีอยู แตไมสามารถ

วางโครงขายสายได เชน หอพัก อพารเมนท เปนตน ซึ่งหากพิจารณาจากกลุมตลาดเปาหมายและ

พื้นที่ในการใหบริการดังกลาว สอดคลองกับความสามารถทางดานเทคนิคของระบบ WiMAX ที่

สามารถครอบคลุมพื้นที่ในการใหบริการไดกวาง และสะดวกในการติดตั้ง และลดผลกระทบตอผู

ใหบริการโครงขายสายที่มีอยูเดิม และไมเปนการลงทุนซ้ําซอนประหยัดทรัพยากรของชาติ อีกทั้ง

สอดคลองกับนโยบายของ กทช. ในประเด็นการสงเสริมใหมีการบริการโทรคมนาคมอยางทั่งถึง  

 

ประเด็นที่สอง รูปแบบการใหบริการ (Business Model) ที่เหมาะสมมอียูสองรูปแบบ 

คือ แบบแรกใชระบบ WiMAX ทําหนาทีส่งตอสัญญาณใหกับเทคโนโลยีอยางใดอยางหนึ่ง หรือที่

เรียกวา Backhaul Mode เชน สงตอสัญญาณใหกับ Hotspot ของ WiFi หรือทําหนาที่สงตอ

สัญญาณใหกบัระบบโทรศพัทเคลื่อนที ่ แทนการเชื่อมตอผานโครงขายสาย หรือการเชื่อมตอผาน

ระบบไมโครเวฟ เปนตน ซึง่การใหบริการในลักษณะนี้เหมาะสาํหรับการขยายโครงขายเดมิที่มี

ใหบริการอยูกอนแลว เนื่องจากไมตองเสียเวลาในการขุดเจาะถนนในการวางโครงขายสายเพื่อ
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เชื่อมตอสถานฐีานในแตละจดุ  แบบที่สองใชเปนตวัรับสงสัญญาณโดยตรงกับเครื่องลูกขาย หรืที่

เรียกวา Access Mode โดยเหมาะสาํหรบัพื้นที่ทีย่ังไมมีการวางโครงขายสายอยูกอน ทัง้นี้รูปแแบ

ธุรกิจทีน่าสนใจที่สุดสําหรับภาคเอกชน คือ ใชเปน Access Mode โดยนําไปใชงานในพืน้ที่บริเวณ

รอบนอกกรุงเทพ ที่เปนหมูบานเกิดใหม เนื่องจากโครงขายสาย ADSL ยังเขาไปไมถึง สําหรับใน

สวนของพื้นทีช่นบทหรือ Rural Area คิดวาหากลงทนุไปแลวอาจไมคุมคา เนื่องจากเมื่อพิจารณา 

Penetration Rate ของ PC/House Hold ในตางจังหวดัยังถือวาต่ํามาก ในขณะทีพ่ื้นที่ปริมณฑล 

หรือ Suburban ก็คงจะไมลงทนุเชนเดียวกัน เนื่องจากมีขายสาย ADSL อยูแลว กลาวโดยสรุป

แลวปจจัยหลกัในการลงทุน WiMAX ตองคํานึงถึงความหนาแนนของประชากร หรือ Tele Density 

เปนสําคัญในการใชบริการวาหากลงทุนไปแลวจะคุมคาหรือไม ซึ่งหากมีการลงทุนระบบ WiMAX 

ในลักษณะดงักลาวผูประกอบการรายเดิมแทบจะไมไดรับผลกระทบใดๆ ในทางกลับกันหาก

ผูประกอบการรายเดิมสามารถนํารูปแบบการใหบริการดังกลาวขยายพื้นที่การใหบริการใหคลอบ

คลุมไดมากยิง่ขึ้น เปนผลใหสามารถเพิ่มโอกาสในการเขาถึงอนิเตอรเน็ตบรอดแบนดใหกบั

ผูบริโภคไดมากขึ้น สงผลใหอุตสาหกรรมโทรคมนาคมในภาพรวมมีการพฒันา และสงผลดีตอ

ระบบเศรษฐกจิโดยรวม สรางความเขมแข็งใหกับระบบเศรษฐกิจของชาติ 

 

 


